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Tillaga til bæjarstjórnar/bæjarráðs um stofnun starfshóps til þess að yfirfara allar 
gatnamerkingar og öryggisatriði á umferðargötum sveitarfélagsins og koma með tillögur til 
úrbóta. Gerð verði heildstæð úttekt og nefni meðal annars sem dæmi um ófremdarástand í 
umferðaröryggismálum á Langanesi og tek Ártún sem dæmi vegna aukinnar umferðar á 
útivistarsvæðið í Hellisskógi og hraðakstur sem því fylgir og margt fleira.
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